
BORGARRÁÐ 30. september 2021: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
kostnað við að rífa Toppstöðina, fyrri kostnað og fyrirhugaðan kostnað - R21090281

Landsvirkjun átti á sínum tíma Toppstöðina í Elliðaárdal. Reykjavíkurborg og Landsvirkjun 
komust að samkomulagi 2008 að húsið yrði rifið á sama tíma og borgin yfirtók þrjár lóðir í 
Elliðaárdal, þar á meðal þá sem Toppstöðin stendur á. Í deiliskipulagi sem var frá 1994 kom 
einnig fram að húsið yrði rifið. Mikið er af asbesti í húsinu. Skipt var um skoðun hjá 
borgaryfirvöldum og nú er stefnan að finna Toppstöðinni hlutverk. 1. Hver er áætlaður 
núvirtur kostnaður við það að rífa húsið með asbestmengun í? 2. Hvað hefur Reykjavíkurborg 
lagt mikið fjármagn í Toppstöðina tæmandi talið frá upphafi? 3. Hvað er áætlað að 
Reykjavíkurborg leggi mikið fjármagn í Toppstöðina gangi núverandi hugmyndir um miðstöð 
fyrir jaðaríþróttir verði að veruleika? 


